

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2734/UBND-TH

Sơn La, ngày 26 tháng 8 năm 2020

V/v giải quyết kiến nghị cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XIV.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Cổ phần xi măng miền Bắc.

Để kịp thời giải quyết kiến nghị cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XIV (tại Văn bản số 307/BC-TTHĐND ngày 17/8/2020), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết kiến nghị cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 13 (giao tại Biểu kèm theo) như sau:

1. Đối với các đơn vị được giao chủ trì tại Mục A, Mục B:

1.1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra và giải quyết dứt điểm (hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết) đối với các kiến nghị của cử tri.

1.2. Đối với tuyến đường Sập Vạt, huyện Yên Châu - Chiềng Sại, huyện Bắc Yên: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Bắc Yên, Công ty Cổ phần xi măng miền Bắc và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của cử tri, trình UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

2. Đối với nhóm kiến nghị tại Mục C, Biểu kèm theo (nhóm kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương):

- Giao Giám đốc các Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri và khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ của ngành, khẩn trương tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương giải quyết kiến nghị của cử tri (dự thảo văn bản của UBND tỉnh kèm theo), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020.

- Giao Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh căn cứ lĩnh vực được phân công: chủ trì thẩm định văn bản của ngành và tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Trung ương.

3. Báo cáo kết quả thực hiện

3.1. Về thời gian báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri: **Trước ngày 20/9/2020** (số liệu báo cáo tính đến ngày 15/9/2020).

3.2. Về phương pháp báo cáo: tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết theo 03 mục gồm: i) Kiến nghị đã được giải quyết, trả lời xong; iii) Kiến nghị đang giải quyết (nêu rõ giải pháp và thời gian thực hiện, báo cáo kết quả với cử tri); iv) Kiến nghị không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

3.3. Về mẫu biểu tổng hợp: Tổng hợp theo các biểu mẫu tại Công văn số 173/UBND-TH ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3.4. Nội dung khác: Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời hạn (đồng thời gửi File điện tử (word, excel...) theo địa chỉ: giangnt.vpubnd@sonla.gov.vn để tổng hợp chung)./.

Nơi nhận:

- TT tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như trên;
- Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (LĐVP, CVCK);
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH. G19B

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Khánh

BIỂU GIAO GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI QUA TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 13

(GIAO TẠI BÁO CÁO SỐ 307/BC-TTHĐND NGÀY 17/8/2020)

(Kèm theo Công văn số 2339/UBND-TH ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu, giải quyết	Ghi chú
A	NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI		
I	Lĩnh vực đầu tư xây dựng (03 nội dung)		
1	Tu sửa và nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 116 đoạn đi qua bản Sào Và, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu (hiện nay tuyến đường đã bị xuống cấp gây khó khăn cho nhân dân khi lưu thông).	Sở Giao thông vận tải	
2	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 279b, từ ngã ba bản Tậu, xã Pá Ma Pha Khinh đi xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai (hiện nay, tuyến đường có nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho nhân dân khi đi lại. Nếu để nhân dân tự sửa chữa không đảm bảo tiêu chuẩn quy định của tuyến đường).	Sở Giao thông vận tải	
3	Yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Miền Bắc khắc phục, sửa chữa tuyến đường Sập Vạt, huyện Yên Châu - Chiềng Sại, huyện Bắc Yên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5/2019. Hiện nay, nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng, xuống cấp, nguyên nhân chính là do các phương tiện chở vật liệu xây dựng công trình thủy điện Phiêng Côn thường quá tải so với thiết kế đường (Công ty Cổ phần Xi măng Miền Bắc là chủ đầu tư công trình thủy điện Phiêng Côn).	Sở Giao thông vận tải; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; UBND huyện Bắc Yên; Công ty CP Xi măng Miền Bắc	
II	Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách (02 nội dung)		
1	Xem xét, hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Mường La sớm khắc phục, sửa chữa tuyến đường vành đai Chiềng Lao - Mường Trai - Nậm Giôn để nhân dân tái định cư cũng như dân sở tại trong khu vực giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, phát huy hiệu quả nguồn vốn theo đúng mục tiêu của dự án (Tuyến đường vành đai Chiềng Lao - Mường Trai - Nậm Giôn được đầu tư bằng nguồn vốn đi dân TĐC thủy điện Sơn La, với tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng, đã được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2013... Tuy nhiên, do tuyến đường mở mới, độ dốc ngang lớn, địa hình phức tạp, địa chất không ổn định nên tuyến đường trên đã bị sạt lở nhiều đoạn với khối lượng lớn, kinh phí khắc phục dự kiến trên 5 tỷ đồng, hiện nay nhân dân không đi lại được, ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa của nhân dân trong vùng. Tại Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh có trả lời "Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã tổng kết và quyết toán, nên nguồn kinh phí tái định cư không còn để cải tạo, sửa chữa; đồng thời dự án đã được Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La bàn giao cho UBND huyện Mường La quản lý. Đề nghị UBND huyện Mường La xem xét sử dụng nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm kết hợp với huy động sức dân để khắc phục sửa chữa". Tuy nhiên, do tình hình thu ngân sách của huyện Mường La trong những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa có khả năng cân đối nguồn vốn để khắc phục, sửa chữa).	Sở Kế hoạch và Đầu tư	
2	Cấp kinh phí cho UBND huyện Sông Mã để hỗ trợ cho nhân dân khắc phục thiệt hại do cá thể Voi hoang dã gây ra trên địa bàn huyện Sông Mã từ năm 2014 đến nay (UBND huyện đã có báo cáo đề nghị gửi UBND tỉnh tại Báo cáo số 1359/BC-UBND ngày 20/12/2019 và Báo cáo số 718/BC-UBND ngày 14/7/2020).	Sở Tài chính	
III	Lĩnh vực di dân, tái định cư (01 nội dung)		
1	Quan tâm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lọng Bó, xã Chiềng Công, huyện Mường La (tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2020), để thực hiện di chuyển 76 hộ dân của bản Lọng Bó đến nơi tái định cư an toàn.	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT	
IV	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (01 nội dung)		
1	Đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho địa phương quản lý Cung giao thông thuộc Công ty cổ phần sửa chữa và bảo dưỡng đường bộ II tại Bản Cóc, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên (khu đất này đã bỏ hoang từ năm 1998; UBND tỉnh đã giao cho các ngành chức năng xem xét từ tháng 01/2019, tuy nhiên đến nay khu đất trên vẫn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý, gây lãng phí tài sản của nhà nước).	Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính	

TT	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu, giải quyết	Ghi chú
V	Lĩnh vực Văn hóa xã hội (02 nội dung)		
1	Nghiên cứu trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, theo hướng hỗ trợ tiền ăn cho học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở bản, thị trấn những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo.	Sở Tài chính	
2	Hướng dẫn cụ thể việc chi trả chế độ hỗ trợ đối với dân tộc LaHa theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ khi giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (trước khi sáp nhập, học sinh dân tộc LaHa học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Châu vẫn được hỗ trợ theo quy định, nhưng sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập vào Trường THPT Tông Lạnh của huyện thì học sinh không được hỗ trợ).	Sở Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh	
B	NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC THI NHIỆM VỤ		
1	Xem xét đầu tư đường giao thông theo dọc bờ sông Đà nối với đường quốc lộ để các xã dọc bờ sông đi lại thuận lợi hơn.	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải	
2	Đầu tư xây dựng cầu treo hoặc cầu qua suối cho nhân dân điểm ổn định dân cư mới bản Piêng, xã Nậm Păm, huyện Mường La.	Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Mường La	
C	CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG		
I	Kiến nghị với Chính phủ (01 nội dung)		
1	Xem xét ban hành quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo (độ tuổi từ 0-2 tuổi) để góp phần thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp.	Sở Giáo dục và Đào tạo	
II	Kiến nghị với Bộ Nội vụ (01 nội dung)		
1	Đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chính sách, tạo điều kiện cho Đội viên Đội trí thức trẻ được tiếp tục ký hợp đồng tham gia công tác tại các xã đặc biệt khó khăn.	Sở Nội vụ	